

เทียบโครงสร้าง พรป. ปชช.

พรป. ปชช. พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่าง พรป. ปชช. ที่ ปชช. เสนอ	โครงสร้างใหม่ที่คณะอนุกรรมาฯ เสนอ
<p>หมวด ๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>หมวด ๒ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>หมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ ๑ การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง - ส่วนที่ ๒ การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ <p>หมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง</p> <p>หมวด ๕ การถอดถอนจากตำแหน่ง</p> <p>หมวด ๖ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ</p> <p>หมวด ๗ การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน</p> <p>หมวด ๘ การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ</p> <p>หมวด ๘/๑ การดำเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และเอกชน</p> <p>หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>หมวด ๙/๑ การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>หมวด ๙/๒ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด</p> <p>หมวด ๑๐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>หมวด ๑๑ บทกำหนดโทษบทเฉพาะกาล</p>	<p>หมวด ๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา การดำรงตำแหน่ง และการตรวจสอบ - ส่วนที่ ๒ หน้าที่และอำนาจ <p>หมวด ๒ การไต่สวนข้อเท็จจริง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ ๑ บททั่วไป - ส่วนที่ ๒ การกล่าวหา - ส่วนที่ ๓ การดำเนินการไต่สวน - ส่วนที่ ๔ การไต่สวนกรณีร้ายแรงผิดปกติ - ส่วนที่ ๕ การกำกับติดตาม <p>หมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ ๑ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน - ส่วนที่ ๒ การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน <p>หมวด ๔ การบังคับทางกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ ๑ บททั่วไป - ส่วนที่ ๒ การดำเนินคดีอาญา - ส่วนที่ ๓ การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน - ส่วนที่ ๔ การดำเนินการทางวินัย - ส่วนที่ ๕ การดำเนินคดีกรณีจิตใจไม่ยั้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน - ส่วนที่ ๖ การฝ่าฝืนทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ - ส่วนที่ ๗ การเพิกถอนสิทธิหรือการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง <p>หมวด ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>หมวด ๗ การบูรณาการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>หมวด ๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ ๑ การจัดตั้ง อำนาจหน้าที่ และการบริหารราชการ - ส่วนที่ ๒ การบริหารราชการสำนักงาน ป.ป.ช. - ส่วนที่ ๓ ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. <p>หมวด ๙ กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>หมวด ๑๐ ภาคความผิด</p> <p>หมวด ๑๑ บทกำหนดโทษบทเฉพาะกาล</p>	<p>หมวด ๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>หมวด ๒ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.</p> <p>หมวด ๓ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและการตรวจสอบ</p> <p>หมวด ๔ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>หมวด ๕ การไต่สวน</p> <p>หมวด ๖ การดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ ๑ การดำเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย - ส่วนที่ ๒ การดำเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง <p>หมวด ๗ การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ ๑ การดำเนินคดีอาญา - ส่วนที่ ๒ การดำเนินการทางวินัย <p>หมวด ๘ การดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>หมวด ๙ การกำกับติดตามหน่วยงานอื่น</p> <p>หมวด ๑๐ การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน</p> <p>หมวด ๑๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>หมวด ๑๒ การร่วมมือกับต่างประเทศ</p> <p>หมวด ๑๓ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>หมวด ๑๔ บทกำหนดโทษบทเฉพาะกาล</p>